

TP. Cao Lãnh, ngày 04 tháng 8 năm 2021

Số: 239/BC-MTTQ-BTT

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến góp ý của cử tri đối với Đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Công văn số: 20/ HĐND-VP, ngày 20/7/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ hai HĐND Thành phố khóa IX.

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác và thỏa thuận giữa Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ VN thành phố Cao Lãnh thống nhất kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý của cử tri trước kỳ họp lần thứ 2, kết quả như sau:

- Thời gian lấy ý kiến cử tri: Thời gian tổ chức lấy ý kiến từ ngày 22/7/2021 đến ngày 27/7/2021.

Mặt trận Tổ quốc xã, phường phối hợp Thường trực HĐND -- UBND cùng cấp tổ chức lấy ý kiến bằng các hình thức: trên các phương tiện thông tin đại chúng: zalo nhóm hệ thống mặt trận, trạm truyền thanh... photo tài liệu của Thành phố, gửi cho đại diện cử tri trên địa bàn phường, chọn những cử tri có tâm huyết, thường xuyên có ý kiến đóng góp trong hoạt động của Đảng, chính quyền, cán bộ về hưu và một số trí thức để lấy ý kiến.

Kết quả lấy ý kiến, đa số đều thống nhất các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2021. Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, sự điều hành của chính quyền trong thời gian qua và tin tưởng rằng Thành phố chúng ta sẽ sớm đẩy lùi đại dịch, để nhân dân có cuộc sống bình thường, kinh tế ngày càng phát triển.

- Những ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền của Thành phố là 18 ý kiến, có nội dung cụ thể như sau:

Số TT	NỘI DUNG	XÃ, PHƯỜNG
	I. Lĩnh vực giao thông, kết cấu hạ tầng, điện ánh sáng.	

1	Cử tri kiến nghị Đại biểu HĐND Thành phố đề nghị Thành phố chỉ đạo Ban quản lý công trình công cộng thường xuyên khảo sát và di tu kịp thời các tuyến đường bị xuống cấp như: mặt đường nhựa tuyến Nguyễn Hương (từ công 5 bời đến chợ Long Hội) và các tuyến khác trên địa bàn xã, vì xã nông thôn mới đường phải kịp thời di tu, sửa chữa tạo điều kiện giao thông thuận lợi để phát triển kinh tế.	Tịnh Thới
2	Cử tri kiến nghị Đại biểu HĐND Thành phố đề nghị Thành phố sớm triển khai quy hoạch khu dân cư vì xã đang chuẩn bị thực hiện xây dựng vùng nông nghiệp trọng điểm và xã Tịnh Thới có khu vực ven Sông Tiên nguy cơ sạt lở cao khi mở đường một số hộ dân sẽ không còn chỗ ở nên cần sớm có khu dân cư để bố trí.	
3	Cử tri kiến nghị Đại biểu HĐND TP đề nghị Thành phố thông tin cho cử tri nắm mốc giới quy hoạch 02 bên đường tuyến Sở Tư pháp kết nối cầu Cao Lãnh mỗi bên là bao nhiêu mét và khi nào tiến hành thực hiện quy hoạch để người dân an tâm cải tạo vườn và sản xuất.	
4	Ý kiến cử tri: Đề nghị quan tâm tuyến đường số 01 xã Tân Thuận Đông nhanh chóng hoàn thành để cho người dân vận chuyển hàng hóa vì đây là tuyến đường chính.	Tân Thuận Đông
5	Ý kiến cử tri: Bến đò Đất Sét (Tân Thuận Đông – Mỹ An Hưng B) bị sạt lở đã khắc phục nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Đề nghị có giải pháp giải quyết sớm.	
6	Ý kiến cử tri: Đề nghị di dời các trụ điện cao thế từ trạm y tế xã đến khu dân cư.	Mỹ Tân
7	Ý kiến cử tri: Đề nghị mở rộng tuyến đường Nguyễn Công Nhân (hiện nay ngang 3m) để phương tiện qua lại dễ dàng hơn.	Tân Thuận Tây
8	Ý kiến cử tri: Đề nghị mở rộng trục lộ chính của xã để vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn (tuyến Nguyễn Công Nhân).	
9	Ý kiến cử tri: sớm khởi công thực hiện dự án qui hoạch chợ Cao Lãnh để sắp xếp các ngành hàng hóa cho phù hợp góp phần tạo mỹ quan đô thị cho địa phương.	Phường 2
II. Lĩnh vực vệ sinh môi trường.		
1	Ý kiến cử tri: Cần quan tâm về môi trường đối với địa bàn phường 6 (phía sau Mộng Yển) vẫn chưa có giải pháp giải quyết được vấn đề.	Phường 6
2	Ý kiến cử tri: xem xét và bố trí thùng rác đoạn từ Khách sạn Sao Mai đến Điện lực (góc Trạm xe buýt) để người dân bỏ rác thải. Để tạo mỹ quan, các thùng rác nên tạo hình con thú, sơn phết cho	Phường 2

	đẹp mắt tạo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường;	
3	Ý kiến cử tri: Kiến nghị Xí nghiệp Môi trường Thành phố thu gom rác đúng thời gian đã thông báo.	
4	Ý kiến cử tri: Đề nghị ngành chức năng thành phố cần tiến hành nạo vét các cống thoát nước trên địa bàn thành phố sau khi đẩy lùi dịch Covid-19 để tránh ngập nước khi mùa mưa về.	Phường 2
5	Ý kiến cử tri: Đề nghị UBND Thành phố tiếp tục quan tâm và đầu tư kinh phí để hoàn chỉnh việc lát vỉa hè ở một vài tuyến đường trên địa bàn thành phố sau khi đẩy lùi dịch Covid-19, khôi phục kinh tế của địa phương.	
III. Lĩnh vực giáo dục		
1	Ý kiến cử tri: Trường Kim Hồng xét tuyển học sinh lớp 6 chỉ tuyển các em học sinh trên địa bàn một số phường, gây khó khăn cho một số địa phương khác muốn cho con em thi tuyển vào trường đó.	Tịnh Thới
2	Ý kiến cử tri: Việc học ngoại ngữ trong các trường Tiểu học là quá nặng nề, đề nghị cần xem xét lại.	
IV. Các vấn đề khác.		
1	Ý kiến cử tri: Có giải pháp, phương pháp hữu hiệu hơn trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hiện nay vì tình hình đạo đức của một số học sinh xuống cấp.	Phường 6
2	Ý kiến cử tri: Hiện nay khai thác cát sông Tiên Tân Thuận Tây gần bờ gây sạt lở đất, đề nghị cần có biện pháp xử lý sớm.	Tân Thuận Tây

Trên đây là các ý kiến, kiến nghị của cử tri xin tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận :

- BTT. UBMTTQ VN Tỉnh;
- TT Thành uỷ;
- TT. HĐND, UBND TP;
- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Hết